



บังคับใช้ 1 มิ.ย.63 แบนแค่ 2 สารพิษ

กก.วัตถุพลิกนติ ไกลโฟเซตรอด ชาดาเค็อก-จ้อ! คินกรมิวิชาการ

คณะกรรมการวัตถุอันตราย ถก
เด็ด 4 ชั่วโมง กระทรวงเกษตรฯ
ถูกซักและ มีพลิกมติสั่งแบนแค่
2 สาร พาราควอด-คลอร์ไพริฟอส
พร้อมสั่งเลื่อนเป็น 1 มิ.ย.63 หลัง
ยังหาสารทดแทนไม่ได้ ส่วนไกล-
โฟเซตรอด ★ มีต่อหน้า 12

บังคับใช้

☆ ต่อจากหน้า 1

แก้จำกัดการใช้ หนักกระทบอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
แจ้งข้อมูลทั่วโลกยังใช้อีก 161 ประเทศ ปลัดเกษตรฯ
ยอมรับแบนตอนนี้ไกลหลายแน่ ย้ำเร่งหาสารทดแทน
ให้ทันประกาศ "มัญญา" ซี่สารทั้ง 3 ชนิดสมควร
โดนแบน ภูมิใจไทยจน คณะกรรมการวัตถุอันตราย
ไม่แบนสารพิษ ล้น "มัญญา" ไม่ลาออก 19 องค์กร
เกษตรกร รับทราบมติของคณะกรรมการวัตถุอันตราย
ซึ่งเลื่อนแบนพาราควอด ไม่ได้ช่วยเกษตรกร อุตสาห-
กรรมในประเทศและการส่งออก หากรัฐมนตรีลงนาม
ในประกาศฯ จะยื่นเรื่องฟ้องศาลทันทีเพราะเสียหาย
หนัก ปีหน้าเกษตรกรต้นทุนเพิ่ม 1,400% กระทบมูลค่า
การส่งออก 5.7 แสนล้านบาท GDP ภาคการเกษตร
หายวัน 48%

หลังถกเด็ด 4 ชั่วโมง ในที่สุดคณะกรรมการ
วัตถุอันตรายที่พิจารณาเรื่องแบน 3 สารเคมีการเกษตร
คือพาราควอด ไกลโฟเซตและคลอร์ไพริฟอส ก็มีมติ
ให้แบนแค่ 2 สาร คือ พาราควอดและคลอร์ไพริฟอส
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 พ.ย. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

รมว.อุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการวัตถุ
อันตราย เปิดเผยว่า คณะกรรมการวัตถุอันตราย ได้
พิจารณาข้อมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ
มีความเห็นร่วมกันเป็นเอกฉันท์จากผู้เข้าร่วม
ประชุมทั้งสิ้น 24 ราย ให้ทบทวนมติเดิมเมื่อวันที่
22 ต.ค. ด้วยการออกประกาศกำหนดวัตถุอันตราย
พาราควอด และคลอร์ไพริฟอส ให้เป็นวัตถุอันตราย
ชนิดที่ 4 คือ ห้ามครอบครอง ห้ามใช้ จากเดิมอยู่
ชนิดที่ 3 โดยให้เลื่อนกำหนดระยะเวลาใช้บังคับเป็น
ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2563 จากเดิมกำหนดวันที่ 1
ธ.ค.62 เนื่องจากต้องรอให้กรมวิชาการเกษตร จัดทำ
มาตรการรองรับในการหาสารทดแทน หรือวิธีการ
อื่นที่เหมาะสมสำหรับวัตถุอันตรายพาราควอดและ
คลอร์ไพริฟอส ระหว่างนี้ห้ามมีการนำเข้าสารทั้ง
2 ชนิด โดยให้ใช้สารคงค้างที่อยู่ในประเทศประมาณ
28,000 ตันไปก่อน

นายสุริยะกล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังให้กรม
วิชาการเกษตร ไปจัดหามาตรการเพื่อลดผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนและให้นำเสนอคณะกรรมการ
วัตถุอันตรายพิจารณาภายในระยะเวลา 4 เดือนนับ
จากที่มีมติ ส่วนสารไกลโฟเซต ไม่ได้แบนการใช้
แต่ให้จำกัดการใช้ตามมติคณะวัตถุอันตราย เมื่อ
วันที่ 23 พ.ค. ที่สามารถใช้ในพืช 6 ชนิด คือ อ้อย
ยางพารา ข้าวโพด ปาล์ม มันสำปะหลัง ไม้ผล เนื่องจาก
161 ประเทศในโลก ยังคงใช้สารตัวนี้ มีแบนเพียง
9 ประเทศเท่านั้น และพบว่ายังกระทบอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะอาหารสัตว์ ถ้าห้ามใช้สารตัวนี้
จะไม่สามารถนำเอาถั่วเหลือง ข้าวสาลีมาจากสหรัฐฯ

บราซิล และประเทศอื่นๆได้ ก็จะกระทบต่อเนื้อ
กับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์อีกด้วย
รมว.อุตสาหกรรมกล่าวด้วยว่า ยืนยันว่าจะ
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากมติดังกล่าวอีกแล้ว
เพราะทุกคนหวังว่าในวันที่ 1 มิ.ย.2563 จะประกาศใช้
บังคับตามกฎหมาย ไม่เลื่อนระยะเวลาอีกแล้ว
ระหว่างนี้เกษตรกรยังใช้ได้อยู่ จนกว่าร่างประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรมจะแล้วเสร็จ มีผลบังคับใช้
1 มิ.ย.2563 แต่ห้ามนำเข้าและให้ใช้สารคงค้างที่
เหลือในประเทศอีก 28,000 ตัน การประชุมครั้งนี้
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ข้อมูลต่อคณะ
กรรมการฯว่า ได้หารือแนวทางในการปฏิบัติเพื่อ
บริหารจัดการวัตถุอันตรายที่ยังคงเหลืออยู่ รวมถึง
ผลกระทบอื่นๆพบว่า มีข้อจำกัดในการปฏิบัติหาก
จะให้ยกเลิก 3 สาร ในวันที่ 1 ธ.ค. จึงได้ให้เลื่อนออก
ไปก่อน เพื่อทำทุกอย่างให้ครบ

นายสุริยะกล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ การประชุม
รับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนที่ผ่านมาซึ่งพบว่า
มีผู้ไม่เห็นด้วยและมีข้อเสนอแนะจำนวนมาก โดย
การจัดการสารที่คงค้างมีจำนวน 28,000 ตัน หาก
ทำลายต่อมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก บางส่วนไม่สามารถ
ผลักดันให้ส่งกลับไปได้ ขณะเดียวกันยังเกิดผลกระทบ
ต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมอาหาร
อาหารสัตว์ อาจจะไม่สามารถนำเข้าวัตถุดิบที่เป็น
ผลิตผลทางการเกษตรได้และอาจมีผลกระทบต่อ
การค้าระหว่างประเทศ

ด้านนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงฯได้ศึกษา
วิเคราะห์ผลกระทบต่างๆแล้ว หากมีการยกเลิกการ
ใช้ในขณะนี้ อาจเกิดภาวะไกลาหลขึ้นในประเทศไทย
เนื่องจากการใช้พาราควอด เป็นเสมือนยาสามัญ
ประจำบ้านที่เกษตรกรเคยชินใช้กำจัดวัชพืช ที่ผ่าน
มากรมวิชาการเกษตรไม่ได้คำนึงจิตใจในเรื่องนี้
ได้ศึกษาสารทดแทนมาแล้วประมาณ 1 ปี มีทั้งที่เป็น
สารเคมีและไม่ใช้สารเคมี รวมทั้งวิธีการอื่นๆแต่ยังไม่
แล้วเสร็จ ระหว่างนี้หวังว่ากระทรวงเกษตรฯจะ
เร่งหาสารทดแทนมาได้ทันภายใน 1 มิ.ย.2563





ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะกรรมการ วัตถุอันตรายครั้งนี้ ใช้เวลาการประชุม 4 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 10.00-14.00 น. มีคณะกรรมการเข้าร่วมทั้งหมด 24 ราย ไม่เข้าประชุม 5 ราย คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ราย และผู้แทนหน่วยงานจากกระทรวง กลาโหม และสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ บรรยายภาคในที่ประชุมมีการถกประเด็นซักถาม ตัวแทนจากกระทรวงเกษตรฯ ก็น้อย่างคึกคัก เช่น การหาสารทดแทน มาตรการรองรับผลกระทบต่อเกษตรกร ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ระยะเวลาการแบนสาร โดยมี ตัวแทน 2 ราย คือ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ และ ผู้อำนวยการในสังกัดกรมวิชาการเกษตร ที่มาแทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ที่ติดภารกิจที่ต่างประเทศ ขณะที่ น.ส.อัญชุลี ลักษณะอำนวยพร ประธานเครือข่ายอาสาสมัครแม่กลอง กล่าวว่า รู้สึกกดดันมาก ขอกลับไปอ่านมติที่ประชุมอย่างละเอียดก่อนว่าจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรอย่างไร

ที่กระทรวงสาธารณสุข ช่วงบ่าย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.สาธารณสุข กล่าวภายหลังทราบผลการพิจารณาแบน 3 สารเคมี การเกษตรว่า กระทรวงยืนยันในที่ประชุมให้มีการแบนสารเคมีในภาคเกษตรในวันที่ 1 ธ.ค. แต่เสียงข้างมากในที่ประชุมให้การแบนพาราควอตและคลอไพริฟอสยืดออกไปอีก 6 เดือน โกลโฟเซตให้จำกัดการใช้ การพิจารณาของกรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระสำหรับกระทรวงยืนยันให้มีการแบน ส่วนตัว ผิดหวัง แต่ต้องยอมรับว่าเรื่องนี้มีคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่างๆ เมื่อมติออกมาอย่างไรก็ต้องยอมรับ ถ้าไม่ยอมรับเท่ากับเราไม่เคารพกฎหมาย กระทรวงก็ต้องกลับมาทำหน้าที่ของตัวเอง ถ้ามีปัญหาขอให้ทุกคนโชคดี ขอให้ทุกคนระมัดระวังหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมีให้มากขึ้น

ก่อนหน้ามีมติแบนแค่ 2 สารเคมีทางการเกษตร เข้าวันเดียวกัน ที่กระทรวงเกษตรฯ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังรับข้อร้องเรียนจากแกนนำผู้หญิงชุมชน กทม. ตัวแทนมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล และตัวแทนกลุ่มสตรี ซึ่งเป็นคุณแม่ผู้ทำอาหารเลี้ยงครอบครัวกว่า 30 คน ที่มาให้กำลังใจในการเดินหน้าแบน 3 สารเคมีทางการเกษตรว่า การแบนสารทั้ง 3 ชนิดจะมีประโยชน์ต่อผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ ต้องเลี้ยงลูกตัวเล็ก จากที่ได้ยินมาว่ามีสารตกค้างตกในเลือดและรกเด็ก ฟังแล้วไม่

สบายใจเลยอะไรก็แล้วแต่ที่บริสุทธิ์ก็จะยั่งยืน อะไรก็แล้วแต่ตกแต่ก็จะไม่ยั่งยืนเรื่องนี้ใครๆก็รู้รอบครัวใครใคร่ก็รัก ยิ่งตนเองมาอยู่จุดนี้ก็ต้องรักทุกคนเด็กที่บริสุทธิ์ไม่สมควรจะมารับอะไรที่แย่ ดังนั้นมันเหมาะสมแล้วที่จะแบนสารทั้ง 3 ชนิด

ด้านนายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย พี่ชาย น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่เลื่อนการแบนสารพิษ 2 ชนิด และจำกัดการใช้ โกลโฟเซตว่า ขณะนี้ถือว่าเสร็จสิ้นหน้าที่ของ น.ส.มนัญญาแล้วเราทำสุดกำลังความสามารถ แต่อำนาจไม่อยู่ในมือเรา อำนาจทั้งหมดอยู่ที่นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รว.อุตสาหกรรม ที่ต้องไปตอบคำถามสังคมว่า เหตุใดจึงเลื่อนระยะเวลาการแบนสารพิษออกไป นายสุริยะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องทั้งหมดที่ทราบมาคือ ในการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ไม่มีการลงมติว่าจะมีการแบนสารพิษหรือไม่ แค่ออกมาแถลง ถามว่าเป็นเรื่องที่ต้องหรือไม่

ผู้สื่อข่าวถามว่า น.ส.มนัญญาจะลาออกหรือไม่ ผิดกติกานัดเรื่องการแบน 3 สารพิษไม่สำเร็จ นายชาดาตอบว่า ไม่ลาออก ทำไม่ต้องลาออก เพราะไม่ได้ทำผิด คนทำผิดต้องลาออก บางอย่างเราต้องรักษามารยาทการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลไว้แต่เขาไม่มีมารยาท เราก็ไม่รู้จะทำอย่างไร หลังจากนั้นขอคืนกรมวิชาการเกษตร ไปให้ รว.เกษตรฯ ดูแลเอง หากอยากถามความรู้สึกของสังคมเรื่องนี้ ลองกำหนดวันที่ประชาชนจุดเทียนหน้าบ้านเพื่อแสดงสัญลักษณ์ ไม่เอาสารพิษ หากประชาชนจุดเทียนกันทุกบ้าน คนที่ไปเสนอให้เลื่อนการแบนสารพิษก็ต้องไปพิจารณาตัวเอง

ขณะที่ความเห็นในภาคเกษตรผู้ใช้สารเคมี 3 ชนิด นายสุรธรรม์ สังข์วรรณ เลขานุการสมาพันธ์เกษตรกรปลอดภัย เปิดเผยว่า การเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศฯ เรื่องยกเลิก 3 สารเคมี เกษตร และข้อมูลจาก 19 องค์กรเกษตรถึงความจำเป็นของพาราควอตต่อพืชเศรษฐกิจและผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ ไม่ถูกนำไปประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ดังนั้น 4 เดือนจากนี้ไป กรมวิชาการเกษตรจะต้องศึกษาข้อมูลผลกระทบต่อทางเศรษฐกิจ หาสารทดแทนมาให้ได้ หากยังไม่มีความชัดเจน รว.อุตสาหกรรม จะเห็นประกาศยกเลิกพาราควอตไม่ได้ ไม่เช่นนั้นเกษตรกร

จะฟ้องศาลปกครองต่อทันที รัฐบาลต้องระงับการนำเข้า ถั่วเหลือง ข้าวสาลี พืช ผักและผลไม้จากต่างประเทศ ซึ่งยังใช้พาราควอตด้วยเช่นกัน

“เกษตรกร 1.5 ล้านรายเตรียมเดินหน้าฟ้องศาลปกครองทันทีเพื่อคุ้มครองเกษตรกร และการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ขัดต่อรัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2560 มาตรา 73 ที่กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรการหรือกลไกช่วยเกษตรกรประกอบเกษตรกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพสูงมีความปลอดภัยโดยใช้ต้นทุนต่ำสามารถแข่งขันในตลาดได้ พึ่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไร้ ให้มีที่ทำกินโดยการปฏิรูปที่ดินหรือด้วยวิธีอื่น” ที่สำคัญนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งว่ามีสารทดแทนแล้ว ช่วยระบุชื่อสารให้เกษตรกรทราบด้วย เพราะถามมาหลายปีแล้ว ยังไม่มีทดแทน แต่พอประกาศแบนแล้ว มีทันที ผ่าก้านแข็งให้ทราบภายในพุงนี้ด้วย อย่าเอาแต่พูดมั่วๆ” นายสุรธรรม์กล่าวทิ้งท้าย

ด้านนายกิตติ ชุมเหวงค์ นายกสมาคมอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การตัดสินใจครั้งนี้เป็นเรื่องยืนยันว่าหน่วยงานภาครัฐยังไม่มีความเข้าใจต่อภาคเกษตรกรรมของไทยโดยเฉพาะการใช้พาราควอตในกลุ่มพืชเศรษฐกิจ 6 อุตสาหกรรมสำคัญ อ้อย ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ข้าว โปดหวาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง เกษตรกรจึงต้องเตรียมรับมือกับผลกระทบต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน 1,400% ส่งผลกระทบต่อไปยังมูลค่าการส่งออก 5.7 แสนล้านบาท ส่วน 48% ของ GDP ภาคการเกษตรที่หายไป หรือจะหายไปอีกเท่าไรเหมือนรัฐบาลจะไม่สนใจ ไม่ได้ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมในประเทศและการส่งออก ซึ่งสร้างรายได้ให้ประเทศนับหลายแสนล้านบาท ทั้งนี้ สมาคมฯจะประสานงานไปยังกรมวิชาการเกษตรเพื่อรายงานถึงรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน

